

# WHY WE WANT YOU TO BE RICH

Những ai có khả năng lo cho mình sẽ hiếm khi là thành viên của nhóm nào - Trump

Tập trung tất cả suy nghĩ của bạn trong công việc hiện có. Những tia nắng mặt trời không thể đốt lên ngọn lửa nếu chưa được dồn vào một điểm - Alexander Graham Bell

Giải quyết khó khăn sẽ dễ dàng hơn nếu bạn xem khó khăn như những thử thách. Có lẽ bạn phải nhìn nhận theo cách đó vì khó khăn là phần tét yếu của cuộc sống.

Học hỏi lịch sử vẫn tốt hơn lặp lại sai lầm cũ. "Những ai không học từ lịch sử rồi sẽ phải lặp lại nó"

Có một người yêu thích soda, nhảy vào kinh doanh soda với tên 3UP, nhưng thất bại. Rồi anh thay thành 4UP, 5UP nhưng đến 6UP vẫn thất bại rồi anh bỏ cuộc. Thế nhưng một thời gian sau có người nhảy vào thị trường với 7UP và thành công vang dội. Vì thế đừng bao giờ bỏ cuộc.

Nền kinh tế cần có những người vay thông minh, cần người vay tiền giàu hơn chứ không cần ngày vay tiền nghèo đi. Ngân hàng muốn chúng ta vay tiền càng nhiều càng tốt, vì người vay làm ngân hàng giàu thêm, nợ của người vay chính là tài sản của ngân hàng. Nếu kinh tế sẽ phát triển nếu càng có nhiều người vay, sẽ thu hẹp nếu càng có nhiều người tiết kiệm.

## FOCUS

Follow

One

Course

Until

Sucess

Theo đuổi một mục tiêu cho đến khi thành công

Có lẽ tôi sẽ mãi là học sinh cho đến cuối đời. Tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ thấy mình đã biết đủ hay có được mọi câu trả lời. Tôi có thể luôn học nhiều hơn nữa và say mê học như thế.

Đòn bẩy có thể nằm ở nhiều dạng. Đòn bẩy có thể là suy nghĩ của bạn. Những người chiến thắng rất cẩn thận với suy nghĩ của họ. Họ không tự nhủ "Minh không làm được chuyện đó", hay "Nó quá rủi ro". Thay vào đó, họ nói "Minh có thể làm như thế nào?" hay "Làm sao có thể giảm rủi ro", "Làm sao có thể làm được".

Có 3 lí do để người ta nghĩ đầu tư là quá rủi ro

Họ được giáo dục tài chính quá ít

Họ đầu tư vào những khoản không có quyền kiểm soát: tiết kiệm, cổ phiếu, trái phiếu và quỹ hỗ tương.

Họ nghe lời tư vấn đầu tư từ những người bán hàng - những người cũng chẳng có quyền kiểm soát đầu tư.

Sứ mệnh là phần quan trọng nhất của một doanh nghiệp. Đó là tinh thần và trái tim của công ty. Không có tinh thần và trái tim, đa số chủ doanh nghiệp sẽ không thành công, đơn giản vì con đường phía trước đầy chông gai. - Robert Kyosaki

Đừng đối xử với người khác cách mà bạn không muốn người khác đối xử với bạn.

Nếu có thể thành thạo trong dự toán, quản lý lượng tiền mặt đi vào cột tài sản, bạn sẽ có nhiều cơ hội trở nên giàu có. Vì thế hãy học các khoá kế toán và kinh doanh. Biết chút ít về luật kế toán và kinh doanh sẽ giúp bạn chọn được kế toán hay luật sư giỏi hơn.

Sách Robert khuyên đọc

The World is Flat - Thomas Fried-man

The Dollar Crisis - Richard Duncan

A Whole New Mind - Daniel Pink

The Coming Economic Collapse - Stephen Leeb

The America We Derseve - Donald

Sự cần cù sẽ tăng chỉ số IQ tài chính của bạn lên mỗi ngày - Donald.

Cơ hội có thể ẩn mình trong sự thất vọng hay điều được cho là thất bại.

Có 2 loại người trên thế giới. Những người tìm sự an toàn và những người tìm tự do. Như một số bạn đã hiểu, an toàn và tự do là 2 thứ hoàn toàn đối lập. Vì thế những người được an toàn nhất lại là những người có ít tự do nhất. Những người này sống trong một sự giam cầm an toàn tối đa.